



กฎกระทรวง

ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน

พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒ หรือจำพวกที่ ๓ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ แจ้งข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง. ๘ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

(๒) แจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง. ๙ ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

รายละเอียดของแบบ ร.ง. ๘ และแบบ ร.ง. ๙ ตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ การแจ้งข้อมูลตามข้อ ๒ ให้กระทำโดยยื่นแบบ ร.ง. ๘ และแบบ ร.ง. ๙ ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหัสลับตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประกาศกำหนด

การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียนเป็นวันแจ้งข้อมูล

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สุริยะ จรุงเรืองกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลทำขออนุญาตกระทรวง
ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ โรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๔

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การอัดปอหรือใบยาสูบ</p> <p>(๒) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น</p> <p>(๓) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว</p> <p>(๔) การถนอมผลิตผลทางเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี</p>
๒	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมีใช้สัตว์น้ำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การฆ่าสัตว์</p> <p>(๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง</p> <p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มั่นสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์</p> <p>(๔) การสกัดน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทำน้ำมันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์โดยทำให้บริสุทธิ์</p> <p>(๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้</p>
๓	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำนมสดให้ไว้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์</p> <p>(๒) การทำนมสดจากนมผงและไขมัน</p> <p>(๓) การทำนมข้น นมผง หรือนมระเหย</p> <p>(๔) การทำครีมจากน้ำมัน</p> <p>(๕) การทำเนยเหลวหรือเนยแข็ง</p> <p>(๖) การทำนมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ</p>
๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำอาหารจากสัตว์น้ำ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้</p> <p>(๒) การถนอมสัตว์น้ำ โดยทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง</p> <p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์อย่างหนึ่ง ใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์</p> <p>(๒) การอัดหรือปนกากพืช หรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว</p> <p>(๓) การทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน</p> <p>(๔) การทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์โดยทำให้บริสุทธิ์</p> <p>(๕) การทำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ำมันผสมสำหรับการปรุงอาหาร</p>
๖	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศ เข้าไม่ได้</p> <p>(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทำให้เยือกแข็งโดย ฉับพลันหรือเหือดแห้ง</p>
๗	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำแป้ง</p> <p>(๒) การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช</p>
๘	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำขนมปังหรือขนมเค้ก</p> <p>(๒) การทำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง</p> <p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น</p>
๙	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาล ซึ่งทำจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ ความหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำน้ำเชื่อม</p> <p>(๒) การทำน้ำตาลทรายแดง</p> <p>(๓) การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาว</p> <p>(๔) การทำน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์</p> <p>(๕) การทำน้ำตาลก้อนหรือน้ำตาลผง</p> <p>(๖) การทำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน</p>
๑๐	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต หรือขนมหวานอย่างหนึ่ง ใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำใบชาแห้งหรือใบชาผง</p> <p>(๒) การคั่ว บด หรือปั่นกาแฟหรือการทำกาแฟผง</p> <p>(๓) การทำโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้</p> <p>(๔) การทำช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต</p> <p>(๕) การทำเก็กฮวยผง ชิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
	(๖) การทำมะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด (๗) การเชื่อมหรือแช่เชื่อมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ำตาล (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) ด้วยน้ำตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกแลต (๙) การทำหมากฝรั่ง (๑๐) การทำลูกกวาดหรือทอฟฟี่ (๑๑) การทำไอศกรีม
๑๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำผงฟู (๒) การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร (๓) การทำแป้งเชื้อ (๔) การทำน้ำส้มสายชู (๕) การทำมันสตาร์ด (๖) การทำน้ำมันสลัด
๑๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำน้ำแข็ง
๑๓	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ (๒) การปั่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย สำหรับทำผสมเป็นอาหารสัตว์
๑๔	โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๕	โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีไซเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากชั๊ตไฟด์ ในการทำเชื้อกระดาย
๑๖	โรงงานทำหรือผสมสุราจากผลไม้
๑๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำเบียร์
๑๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม หรือน้ำแร่อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำน้ำดื่ม (๒) การทำเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (๓) การทำน้ำอัดลม (๔) การทำน้ำแร่

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๕	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมีใยหิน (asbestos) อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การปั่น หรือการทอ</p> <p>(๒) การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายขึ้นสำหรับการทอ</p> <p>(๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ</p>
๒๐	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมีใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอสำหรับเป็นเครื่องใช้ในบ้าน</p> <p>(๒) การทำถุงหรือกระสอบ ซึ่งมีใช้ถุงหรือกระสอบพลาสติก</p> <p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ</p> <p>(๔) การดัดแปลง หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ</p>
๒๑	<p>โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งสำเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย</p>
๒๒	<p>โรงงานผลิตเส้นหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมีใช้เส้นหรือพรมที่ทำด้วยยาง พลาสติกหรือพรมน้ำมัน</p>
๒๓	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การผลิตเชือก</p> <p>(๒) การผลิตตาข่าย แห หรืออวน</p>
๒๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีได้ทำด้วยวิธีถักหรือทออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำพรมน้ำมันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ซึ่งมีได้ทำจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก</p> <p>(๒) การทำผ้าปูที่นอนหรือหนังเทียม ซึ่งมีได้ทำจากพลาสติกล้วน</p> <p>(๓) การทำแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ซึ่งมีใช้ยาง</p> <p>(๔) การทำสักหลาด</p> <p>(๕) การทำผ้าลูกไม้ หรือผ้าลูกไม้เทียม</p> <p>(๖) การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะ นวม หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน</p> <p>(๗) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทำจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช่แล้ว</p> <p>(๘) การทำด้าย หรือผ้าใบสำหรับขางนอกล้อเลื่อน</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒๕	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีใช้รองเท้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระด้าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น</p> <p>(๒) การทำหมวก</p>
๒๖	<p>โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปั่นหรือบด ฟอก ขัด และแต่ง แต่งสำเร็จ อัดให้เป็น ลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว์</p>
๒๗	<p>โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์</p>
๒๘	<p>โรงงานทำพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์</p>
๒๙	<p>โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีใช้เครื่องแต่งกายหรือ รองเท้าจาก</p> <p>(๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดุกสัตว์ หรือหนังเทียม</p> <p>(๒) ไบแก้ว</p>
๓๐	<p>โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมีได้ทำจากไม้ ขางอบแข็ง ขางอัด เข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป</p>
๓๑	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำไม้วีเนียร์ หรือ ไม้อัดทุกชนิด</p>
๓๒	<p>โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา</p>
๓๓	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำรองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ้มรองเท้า ที่ทำจากไม้</p>
๓๔	<p>โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ขาง หรือโลหะอื่น ซึ่งมีใช้เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>
๓๕	<p>โรงงานผลิตเยื่อกระดาษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำเยื่อไม้หรือวัสดุอื่น</p> <p>(๒) การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจาก เส้นใย (fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard)</p>
๓๖	<p>โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ ซึ่งทำจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard)</p>
๓๗	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือ กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน</p> <p>(๒) การทำผลิตภัณฑ์ซึ่งมีใช้ภาชนะบรรจุ ซึ่งทำจากเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓๘	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์โลหะ
๓๙	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมีโซ่ปฏิกิริยา
๔๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย สารป้องกัน หรือสารกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticides)
๔๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งมีโซ่ไฮโดรคาร์บอน
๔๒	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ำมันชักเงา เซลลูลอส แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทาหรืออุดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำสีสำหรับใช้ทา พื้น หรือเคลือบ</p> <p>(๒) การทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี</p> <p>(๓) การทำเซลลูลอส แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทาหรืออุด</p>
๔๓	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในคำราชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ</p> <p>(๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์</p> <p>(๓) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ</p> <p>วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น</p>
๔๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสนุ เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำสนุ วัสดุสังเคราะห์สำหรับชักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สำหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สำหรับชำระล้างหรือขัดถู</p> <p>(๒) การทำกลีเซอรินดิบหรือกลีเซอรินบริสุทธิ์จากน้ำมันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์</p> <p>(๓) การทำเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย</p> <p>(๔) การทำยาสีฟัน</p>
๔๕	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำยาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสำหรับตกแต่งอาคาร</p> <p>(๒) การทำยาฆ่าเชื้อโรค หรือยาคัดกลิ่น</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
	<p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้เปียกน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทำให้ซึมเข้าไป (wetting agents, emulsifiers or penetrants) ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ผนิกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวผสม (sizes) หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (cements) ที่ทำจากพืช สัตว์ หรือพลาสติก ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมีใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้อุดรูฟัน (dental cements)</p> <p>(๔) การทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง</p> <p>(๕) การทำเทียนไข</p> <p>(๖) การทำหมึกหรือคาร์บอนดำ</p> <p>(๗) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควั่นเมื่อเผาไหม้</p> <p>(๘) การทำผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร</p> <p>(๙) การทำหัวน้ำมันระเหย (essential oils)</p> <p>(๑๐) การทำครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า</p> <p>(๑๑) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ำหรือกันความร้อน</p> <p>(๑๒) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับโลหะ น้ำมันหรือน้ำ (metal, oil or water treating compounds) ผลิตภัณฑ์สำเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง (prepared photo-chemical materials or sensitized film, paper or cloth)</p> <p>(๑๓) การทำถ่านกัมมันต์ (activated carbon)</p>
๔๖	โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
๔๗	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ ใดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน</p> <p>(๒) การทำกระดาษอบแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน</p> <p>(๓) การทำเชื้อเพลิงก้อน หรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว</p> <p>(๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น</p>
๔๘	โรงงานผลิตยางนอกหรือยางในสำหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คนหรือสัตว์
๔๙	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำยางแผ่นในขั้นต้นจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมีใช้การทำในสวนยางหรือป่า</p> <p>(๒) การทำยางแผ่นรมควัน การทำยางเครป ยางแท่ง ยางน้ำ หรือการทำยางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงยางธรรมชาติ</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๐	<p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในลำดับที่ ๔๘ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์</p> <p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p> <p>(๒) การทำเส้นหรือพรม</p> <p>(๓) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ดุง หรือกระสอบ</p> <p>(๔) การทำพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชี้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ</p> <p>(๕) การทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นฉนวน</p> <p>(๖) การทำรองเท้า</p> <p>(๗) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น</p>
๕๑	โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๕๒	โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๓	โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสำหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (architectural terracotta) ร่องในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๕๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์</p> <p>(๒) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใดเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใดเข้ากับวัสดุอื่น</p>
๕๕	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์บิซึม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์</p> <p>(๒) การทำใยแร่</p> <p>(๓) การทำผลิตภัณฑ์จากหิน</p> <p>(๔) การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (asbestos)</p> <p>(๕) การทำผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์</p>
๕๖	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ ริด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (iron and steel basic industries)

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๗	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต โลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (non – ferrous metal basic industries)
๕๘	โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๕๙	โรงงานผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารที่ทำจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งดังกล่าว
๖๐	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสำหรับการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำส่วนประกอบสำหรับการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ำ ถังน้ำ หรือปล่องไฟ (๒) การทำส่วนประกอบสำหรับการก่อสร้างอาคาร (๓) การทำส่วนประกอบสำหรับการต่อเรือ (๔) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำภาชนะบรรจุ (๒) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก (๓) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว (๔) การทำตู้หรือห้องนิรภัย (๕) การทำผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน (๖) การทำขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ำ หรือหลอดชนิดพับได้ ที่ไม่ได้ทำในโรงรีดหรือผ่านการดึงขั้นต้น (primary rolling or drawing mills) (๗) การทำเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่ไฟฟ้า (๘) การทำเครื่องสุขภัณฑ์จากเหล็ก โลหะเคลือบ หรือเครื่องทองเหลืองสำหรับการใช้ ในการต่อท่อ หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ (๙) การทำชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๘)
๖๒	โรงงานผลิตเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ เครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๓	โรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับการกลึงหรือการเลียงสัตว์ และรวมถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๖๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร สำหรับประคิมฐโลหะหรือไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำเครื่องจักรสำหรับโรงเลื่อย ไซ ทำเครื่องเรือน หรือทำไม้วีเนียร์</p> <p>(๒) การทำเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (milling machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (shearing machines) หรือเครื่องไส (shaping – machines)</p> <p>(๓) การทำเครื่องเลื่อยโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด</p> <p>(๔) การทำเครื่องทุบโลหะ (drop forges or forging machines)</p> <p>(๕) การทำเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องคึงรีดโลหะ</p> <p>(๖) การทำเครื่องคั่นรีด เครื่องทำให้หลอมละลาย หรือเครื่องทำให้เชื่อม โดยไม่ใช้ไฟฟ้า</p> <p>(๗) การทำแบบ (dies) หรือเครื่องจับ (jigs) สำหรับใช้กับเครื่องมือกล</p> <p>(๘) การทำส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)</p>
๖๕	<p>โรงงานผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทำเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียมหรือการกลั่นน้ำมัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว</p>
๖๖	<p>โรงงานผลิตเครื่องคำนวณ เครื่องทำบัญชี เครื่องจักรสำหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการคำนวณชนิดดิจิทัลหรืออนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (digital or analog computers or associated electronic data processing equipment or accessories)</p> <p>เครื่องรวมราคาของขาย (cash registers) เครื่องพิมพ์คิด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสำเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสำเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>
๖๗	<p>โรงงานผลิตเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ำดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ชัก ชักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกำลังกล เครื่องยก บันจัน ลิฟต์ บันไคเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสำหรับการใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกช้อนของ (stackers) เตาไฟหรือเตาอบสำหรับการใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสำหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๖๘	โรงงานผลิตเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลำดับที่ ๖๗ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สำหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้า เครื่องสำหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๖๙	โรงงานผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคียบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องวีดิทัศน์ แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรทัศน์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนำหรือตัวกึ่งนำชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (semi-conductor or related sensitive semi-conductor devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (fixed or variable electronic capacitors or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสำหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๗๐	โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การทำหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า (๒) การทำลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน (๓) การทำอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (fixtures or lamp sockets or receptacles) สวิตช์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนำ (conductor connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสำหรับร้อยสายไฟฟ้า (๔) การทำฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมีใช้กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว (๕) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๒	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) การต่อเรือในอุ้งต่อเรือ นอกจากเรือยาง (๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษสำหรับเรือ หรือเครื่องยนต์เรือ

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗๓	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การสร้างรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า</p> <p>(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือรถกระเช้าไฟฟ้า</p>
๗๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การสร้างรถยนต์หรือรถพ่วง</p> <p>(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์หรือรถพ่วง</p>
๗๕	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การสร้าง หรือประกอบจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ</p> <p>(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ จักรยานสองล้อ</p>
๗๖	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือไฮเวอร์คราฟต์อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การสร้าง หรือประกอบอากาศยานหรือเรือไฮเวอร์คราฟต์</p> <p>(๒) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับอากาศยานหรือเรือไฮเวอร์คราฟต์</p>
๗๗	<p>โรงงานผลิตหรือประกอบล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมีโซ่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>
๗๘	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน การชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม</p> <p>(๒) การทำ หรือประกอบเครื่องใช้โคจรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่ง ปรมาณู (cyclotrons, betatrons or accelerators)</p> <p>(๓) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์</p>
๗๙	<p>โรงงานผลิตเครื่องมือ หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนันทนาการหรือการวัดเลนส์สายตา เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทำงาน หรือเครื่องอัดสำเนาด้วยการ ถ่ายภาพ</p>
๘๐	<p>โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือ เครื่องวัดเวลา</p>
๘๑	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้</p>

ลำดับที่	ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
	<p>(๑) การทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี</p> <p>(๒) การทำเครื่องใช้ด้วยทองคำ ทองขาว เงิน นาก กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า</p> <p>(๓) การตัด เจียรระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี</p> <p>(๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ</p>
๘๒	โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๓	โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๘๔	<p>โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มีได้ระบุไว้ในลำดับอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การทำเครื่องเล่น</p> <p>(๒) การทำเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ</p> <p>(๓) การทำเพชร พลอย หรือเครื่องประดับสำหรับการแสดง</p> <p>(๔) การทำร่ม ไม้เท้า ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องดูยาหรือกล้องถ่ายรูป กั้นกรองบุหรี หรือไฟแช็ก</p> <p>(๕) การทำแหกลมผม ซ้องผม หรือผมปลอม</p>
๘๕	โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
๘๖	โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมีไฮโดรคาร์บอน ส่ง หรือจำหน่ายก๊าซ
๘๗	โรงงานจัดหาน้ำ ทำน้ำให้บริสุทธิ์ หรือจำหน่ายน้ำไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
๘๘	โรงงานห้องเย็น
๘๙	โรงงานประกอบกิจการทำเกลือสินเธาว์
๙๐	โรงงานผลิตหรือประกอบหม้อไอน้ำ (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซ เป็นสื่อนำความร้อน หรือภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒ หรือจำพวกที่ ๓ ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แจ้งข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกไตรมาส ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมควรปรับปรุงข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบ กิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นรายเดือนและรายปี และกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเพื่อใช้ในการกำหนด นโยบายและวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้